




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คัดกรองคนไทยกลับจากอิสราเอล ไม่พบปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลว่า ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้มีการเตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย เพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา โดยมีจุดคัดกรองอยู่ที่บริเวณสนามบิน ให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยมีทีมเยียวยาทางด้านจิตใจเข้าไปพบในพื้นที่ที่มีแรงงานที่เข้ามาในวันที่ 15 ต.ค. จำนวน 90 ราย เป็นผู้ชาย 88 ราย ผู้หญิง 2 ราย ผลการตรวจคัดกรองไม่พบปัญหาสุขภาพจิตใจ พบมากที่สุดคือปัญหาสุขภาพกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ThaiPBS, thansettakit ,thejournalistclub, acnews, fm91bkk, newtv, ไทยรัฐออนไลน์, bangkokbiznews, Mcot)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.แทนรองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก สสจ.ระยองว่า คนไทยชุดที่ 3 ได้เดินทางออกจากอิสราเอลมาถึงสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง แล้วเมื่อเช้านี้ เวลา 05.15 น. จำนวน 90 คน เป็นชาย 88 คน และหญิง 2 คน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สคร.ที่ 6 ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับการทำอากาศยานอู่ตะเภา กระทรวงแรงงาน และพม. ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยรายแรกมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิด ส่วนอีกรายปวดบวมที่มือขวาเล็กน้อยจากการทกล้ม ทั้ง 2 รายได้รับการดูแลที่จุดปฐมพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ในสนามบิน ภาพรวมถือว่าอาการดี สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ไม่พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตอีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม บูรณาการร่วมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : ทีม MCATT) จ.นครพนม ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจญาติแรงงานไทยในอิสราเอลกรณีถูกจับเป็นตัวประกัน ซึ่งมีบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบทางจิตใจ 5 คน มีอาการเครียดและวิตกกังวล รวมทั้งมีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Mgronline ,mcot)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินต่อสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล (Rapid Response Center : RRC) ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเข้าสู่วันที่ 9 ของภาวะสงครามและติดตามการให้ความช่วยเหลือพลเมืองและแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ รอการอพยพกลับประเทศไทย รวมถึงแนวทางการความชัดเจนในการจัดเที่ยวบินเพื่ออพยพคนไทยให้ได้อีก 200-400 คน และแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.สุผล ตียนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวถึงการหารื้อกับ สธ. ประเด็นการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ปีงบประมาณ 2567 เบื้องต้นที่ประชุมได้ให้ สสจ. และอบจ. แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนในปี 67 ไปยัง สป. เพื่อยืนยันอีกครั้ง ขณะนี้รอฟังข้อสั่งการจาก สป.ว่าจะทำอย่างไรสำหรับรายชื่อที่ สธ.ยังไม่ยืนยัน คาดว่าหากได้รายชื่อแล้ว ทางฝั่งทรัพยากรบุคคลของ สป. จะแจ้งไปยังฝ่ายการเงิน เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังกรมบัญชีกลาง โอนเงินไปยัง มท. ที่เป็นต้นสังกัดต่อไป เข้าใจว่าทุกจังหวัดพบปัญหาเดียวกันในเชิงเทคนิค</p>	
<p>นำร่องแคมเปญคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (sootinclaimon, wearecp)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมโครงการขับเคลื่อนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) ซึ่งเป็นการนำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ จ.นครราชสีมา</p>	
<p>โรคโควิด19</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100)</p> <p>- กรม คร. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค.66 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 124 คน เฉลี่ย 18 คน/วัน ผู้เสียชีวิต 3 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน ผู้ป่วยสะสม 33,810 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566) เสียชีวิตสะสม 813 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 45 คน และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 33 คน</p>	
<p>นโยบายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าว กรณี กรม คร. ชี้แจงนโยบายดำเนินการตามเป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ให้หมดไปภายในปี 2573 พร้อมจัดอบรมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ จนท.รพ.สต.คัดกรองโรค พร้อมแสดงความเห็นว่า ตรวจไปสປสข. ไม่จ่าย ตั้งเป้าหมายลม ๆ แล้ง ๆ</p>	
<p>การแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ สมาพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็น กรณี การแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป ว่า ขอผู้มีอำนาจให้ยึดถือเป็นหลักการ ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ด้วยการยึดหลักพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ให้ความสำคัญการส่งเสริมคนดีในสังคม เพื่อให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจที่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมได้ ถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งและในการแต่งตั้ง โยกย้ายผอ.รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสังคม รวมถึง ผอ.รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป แห่งใด สร้างความเสียหาย บริหารล้มเหลวเกิดความแตกแยก ควรโยกย้ายตามความเหมาะสม</p>	
<p>เพิ่มการเข้าถึงรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, AcNews, MagOnline, Thaigov, Thailandplus.TV)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่าจวิวัฒน์ รก.แทนรองปลัด สธ. เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 4 มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเรื่องการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูล HDC (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566) ผู้ป่วยซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 4 มีจำนวน 110,317 คน เข้าถึงการรับบริการได้ 110,305 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99 และยังสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ถึง 4.93 ต่อแสนประชากร</p>	
<p>แนะวิถีกินเจ ถูกหลักโภชนาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thethaiger, CH7)</p> <p>- กรมอนามัย เผยก่อนเริ่มกินเจควรเตรียมพร้อมกาย ใจ และกินเจ ให้ถูกหลักโภชนาการ โดยกินให้ครบ 5 หมู่ กินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายและเพียงพอ เลือกปรุงหรือซื้ออาหารที่มีรสชาติปานกลาง กินอาหารกลุ่มข้าวแบ่งในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารต้องไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง</p>	
<p>خانรับ 13 นโยบายสธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์thereporters</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์خانรับ 13 นโยบาย สธ. โดยในวันที่ 19 ต.ค.จะมีกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ซึ่งจะมีการเปิดตัว Cancer Warrior ด้วย</p>	
<p>รพ.หลวงพ่อกเป็นผลงานแพทย์แผนไทย-จีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยุทธกานต์ ชินโสตร์ ผอ.รพ.หลวงพ่อกเป็น กล่าวว่า ศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (ศูนย์ IMC) เป็นการจัดการบริการตาม Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 1.หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 2.สมองบาดเจ็บหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ 3.บาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุ และ4.ผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหัก โดยให้บริการการฟื้นฟูแบบเข้มข้นด้วยศาสตร์ผสมผสานจากแพทย์แผนตะวันตก แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และการแพทย์ผสมผสาน โดยนักกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝึกพูด ฝึกกลืน</p>	
<p>รับทราบ 13 แผนขับเคลื่อนยกระดับ30บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Mgronline thecoverage</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ได้รับทราบแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท ทั้งหมด 13 เรื่องหลักแล้ว โดยจะเร่งจัดงบรองรับบริการ เพิ่มการเข้าถึงของประชาชนเพิ่มสิทธิประโยชน์ ทั้งคัดกรองมะเร็ง รักษาภาวะมีบุตรยาก เชื่อมโยงข้อมูลผลการงานบุคลากร รพ. รองรับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p>	